



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์โทรสาร ๐-๒๕๕๔-๐๓๑๔

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๑ มุลค่าข่าว ๒๘๒,๒๓๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘คำถาม’ สำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่ง ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

● กศพว นฤคยพัสดุ

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กระแสการแข่งขันของผู้สมัครผู้ว่า
กรุงเทพมหานครของบรรดาตัวจริงที่มีศักดิ์ศรีทางการเมืองเป็นเดิมพัน หรือความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งใกล้วันเลือกตั้งมากเท่าใดการแข่งขันทันทียิ่งเพิ่มสีสันทางการเมืองที่แต่ละฝ่ายจะแสวงหากันได้มีประเด็นสนับสนุนฝ่ายเดียวกัน และโจมตีฝ่ายตรงข้ามเพื่อเรียกคะแนนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกผู้สมัครคนใด ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะชี้เป็นชี้ตายว่าบุคคลใดจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้

เราจึงได้เห็นผู้สมัครออกสื่อมวลชนต่างๆ ไม่เว้นแต่สละวัน จนกลายเป็นเรื่องชินชาไม่ก่อให้เกิดความสนใจ เนื่องจากการแนะนำตัวและการตั้งประเด็นคำถามที่ซ้ำซาก จนกลายเป็นรูปแบบที่ตายตัว หรืออาจเป็นการสอบถามในเรื่องราวหรือปัญหาแบบเดิมที่สามารถคาดเดาได้ การตอบคำถามของผู้สมัครก็เป็นไปแบบที่เคยเห็นกันชินตา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ยึดโยงกับนโยบายเลือกเองที่ไม่มีความโดดเด่นชัดเจนเป็นของตนเอง ยิ่งกว่านั้นบางคำถามอาจกลายเป็นการสร้างความคิดเห็นที่เปรียบให้แก่ผู้สมัครบางรายเพราะบังเอิญไปตรงกับแนวโน้มของพรรคการเมืองที่ใช้ในการสนับสนุนหรือแม้แต่แนวความคิด

หรือผู้สมัครรายนั้นเตรียมใจเอาไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น “หากท่านได้เป็นผู้ว่า กทม. จะทำอะไรเพื่อชาว กทม.” เป็นคำถามที่ได้ยินทุกครั้งเมื่อมีการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ดังนั้น หากตั้งคำถามลักษณะแบบนี้ไปไม่เป็นต้องมึนพิลึกหรือผู้คัดค้านนโยบายการก็ได้

ผู้เขียนเชื่อว่าผู้รับสารแล้วแต่ต้องการฟังคำตอบที่มาจาก “คำถามฉลาด” ลึกซึ้งแบบสอดตามากาวิชาการที่เรียกว่า “มีอำนาจจำแนก” (discrimination) กล่าว



คือ สามารถชี้หน้าหรือชักจูงให้ผู้สมัครแสดง “ภูมิปัญญา” ที่มีอยู่ออกมาให้มากที่สุด เป็นคำถามที่ช่วยให้ผู้ฟังสามารถตัดสินใจได้ว่าควรเลือกผู้สมัครรายใดมากกว่าการแสดงความคิดเห็นอย่างคะตะดินได้ยืนได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆ จนกลายเป็นความน่าเบื่อหน่าย หรืออยู่ภายใต้กรอบที่พรรคหรือผู้สนับสนุนมีส่วนกำหนดไว้แล้ว หรือเลือกตอบตามความพอใจของตนโดยไม่สนใจประเด็นสำคัญของคำถามที่เรียกว่า “ตอบไม่ตรงคำถาม” หรือตอบแบบ “ซีมีเลียคาย” ไม่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคำตอบที่ต้องการหลีกเลี่ยงข้อมูลผิดไม่ภายหลัง ไม่ว่าจะถามอย่างไรก็จะตอบไปตามบทที่เขียนขึ้นเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว

อุปสรรคประการสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ การไม่กล้าวางตัวผู้บริหารในที่ที่จะมอบหมายให้รับผิดชอบงานแต่ละด้านที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อมีการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากหวั่นเกรงความไม่พึงพอใจที่จะส่งผลถึงความร่วมมือภายในพรรคหรือกลุ่มของตน กระแสสังคมไม่ยอมรับตัวบุคคลที่พรรคการเมืองจัดทำให้ตามเงื่อนไขทางการเมืองที่ไม่อาจปฏิเสธ รวมไปถึงการขาดบุคลากรที่ได้รับการยอมรับจากสังคมเข้าร่วมงาน โดยที่ยังไม่มีความแน่นอน ทำให้ขาดผู้มีความรู้ที่แท้จริงที่จะมาช่วยตอบคำถามที่มีความลุ่มลึกเฉพาะด้านที่เป็นปัญหาในเชิงเทคนิค การตอบ

คำถามของผู้สมัครจึงซ้ำซากวนเวียนอยู่ในเรื่องเดิมๆ ที่ผู้สมัครพร้อมมีความสนใจ บางครั้งต้องอาศัยการจับแพะชนแกะหลอกลวงประชาชนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ๆ โดยมุ่งหวังให้ภาพออกมาดีในสายตาประชาชนเอาไว้ก่อน ผลที่ตามมาคือประชาชนไม่ได้รับข้อมูลใหม่เฉพาะเจาะจงลงไปที่มีความแตกต่างจากผู้สมัครรายอื่น ดังนั้นการตัดสินใจเลือกผู้สมัครจึงยึดโยงอยู่กับความพึงพอใจส่วนตัวที่ปราศจากเหตุผลรองรับที่ผู้เลือกสามารถนำมาอธิบายได้อย่างเป็นรูปธรรม

“ทางสำหรับรถจักรยาน” กลายเป็นตัวอย่างหนึ่งของประเด็นคำถามยอดนิยมทุกครั้งที่มีการหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งที่ผ่านมากประชาชนก็ยังไม่เคยเห็นความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมชัดเจน มีเพียงแต่ภาพของผู้สมัครออกมายืนถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มผู้ใช้จักรยานแล้วพูดว่าจะรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้พาหนะที่ประหยัดพลังงานและมีประโยชน์รูปแบบนี้มากขึ้นราวกับตนเองเป็นสมาชิกร่วมอุดมการณ์เดียวกัน พร้อมกับบรรดาขี้นกถึงการเร่งรีบจัดสร้างช่องทางสำหรับจักรยานหนึ่ง ที่สภาพความเป็นจริงแล้วเรื่องที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ที่แหลมคมลึกซึ้งเพื่อที่จะเดินหน้าผลักดันให้เกิดผลสำเร็จขึ้นมาได้อย่างถูกต้องจริงจึง มากกว่าการออกมกล่าวในลักษณะที่แสดงความเห็นใจที่มีที่แท้ “เป็นพวก

